

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IT พี่สอนน้อง”

3-4 พฤษภาคม 2553 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการ “IT พี่สอนน้อง”
ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อหามาน หมดเจริญ ประธานโครงการ นายทวิศักดิ์ หมานเมื้อ เลขานุการโครงการ
คณะ/หน่วยงาน	คณะวิทยาการสื่อสาร
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร	0 7334 9692
E-mail	kittisak-p@bunga.pn.psu.ac.th, joratai@bunga.pn.psu.ac.th
ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 (2 วัน)
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร	200,000 บาท
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	125,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ	75,000 บาท

2.รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ตลอดจนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี จำนวนประมาณ 60 คน

กิจกรรมที่ดำเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบเว็บไซต์ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะ ด้านการออกแบบเว็บไซต์ ได้แก่ การแนะนำเว็บไซต์ตัวอย่าง เสริมความรู้เกี่ยวกับ HTML สอนการใช้ โปรแกรม Adobe Flash CS3 และโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 และฝึกทักษะการออกแบบเว็บไซต์ภายใต้แนวคิด “ภาวะโลกร้อน” กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าอบรมและคณะวิทยากรสื่อสาร

สรุปผลการดำเนินการ

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมอบรม 56 คน จากกลุ่มเป้าหมายตั้งไว้ 60 คน ทั้งนี้ ผลการประเมินระดับความพึงพอใจภาพรวมในโครงการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.6 จากผลการประเมินโครงการ สามารถอนุมานได้ว่า ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ได้ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

ผลกระทบที่ชุมชนได้รับ

เยาวชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้

ปัญหา/อุปสรรค

ระยะเวลาจัดอบรม 2 วัน ไม่เพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติ และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าอบรมเสนอแนะให้ขยายระยะเวลาในการอบรม เพราะเป็นการอบรมที่ต้องใช้ทักษะกระบวนการค่อนข้างมาก

ทิศทางการพัฒนาในปีถัดไป

- ขยายระยะเวลาการจัดอบรมจากเดิม 2 วัน เป็น 3 วัน เพื่อเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรให้ละเอียดและผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการออกแบบเว็บไซต์อย่างเต็มความสามารถ
- ลดจำนวนผู้เข้าอบรมจากเดิม 60 คน เป็น 50 คน เพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างทั่วถึง และได้รับความรู้ทักษะอย่างเท่าเทียมกัน